

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

gần 3.460 người ở vùng cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) về, 716 người về từ vùng cấp độ 3 (nguy cơ cao) và hơn 1.020 người về từ vùng cấp độ 4 (nguy cơ rất cao). Về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến hết ngày 24/10 Thái Bình đã thực hiện 698.460 mũi tiêm. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành Y tế, hiện nay, một số tỉnh lân cận đã có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, số lượng người dân từ các địa phương khác về có xu hướng gia tăng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người đến, về tỉnh

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Đến thời điểm này, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt song nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh vẫn rất cao. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, địa phương về phòng, chống dịch. Các cấp,

ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, trên hết, trước hết, không chủ quan, lơ là; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở, phát huy vai trò của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm không để phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng mà không kiểm soát được. Kiểm soát chặt chẽ người đến, về tỉnh, nhất là người đến, về từ các khu vực có nguy cơ cao và rất cao; phối hợp quản lý người về qua các phương tiện vận tải bảo đảm các trường hợp đến, về tỉnh đều được quản lý kịp thời, đúng quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin; quản lý, giám sát việc cách ly y tế tại nhà

Về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu ngành Y tế, các địa phương, ngành liên



Người dân huyện Đông Hưng tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

quan đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo kế hoạch đã xây dựng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, khoa học. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú; nắm chắc di biến động dân cư, không để sót, lọt các trường hợp nguy cơ; phát huy hơn nữa vai trò của chính quyền địa phương, tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng. Trên cơ sở hướng dẫn của ngành Y tế, các huyện,

thành phố đánh giá, lập danh sách các vùng nguy cơ, có kịch bản ứng phó với các tình huống dịch; chuẩn bị sẵn sàng phương châm "4 tại chỗ" và kế hoạch tiêm vắc-xin. Ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ứng trực 24/24 giờ để triển khai, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời, hiệu quả; khẩn trương tham mưu hoàn thiện các văn bản về phòng, chống dịch đã được giao; sẵn sàng về nhân lực hồi sức tích

cực, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, xét nghiệm các trường hợp nguy cơ. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm công tác phòng, chống dịch được thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Cảnh báo các điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến đường tỉnh 458

Đường tỉnh 458 là tuyến giao thông huyết mạch từ thành phố Thái Bình đi huyện Kiến Xương, nối quốc lộ 37B đi huyện Tiền Hải với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Tuyến đường này hiện có nhiều điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, trở thành mối nguy thường trực với người đi đường.

Trung tá Phạm Thành Trung, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra kỹ thuật và xử lý tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Đường tỉnh 458 là tuyến đường có nhiều điểm thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, nhất là đoạn đường thuộc địa phận các xã Vũ Ninh, Vũ Quý và thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương). Riêng từ đầu năm đến nay, tuyến đường này đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 1 người chết, 4 người bị thương nặng, còn các vụ va chạm thì thường xuyên xảy ra. Điển hình, hồi 19 giờ 45 phút ngày 13/7/2021, tại km6+500 đường tỉnh 458 đoạn qua địa phận xã Vũ Ninh xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô biển kiểm soát 17B6-516.29 do Nguyễn Hữu Bằng, sinh năm 2002, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương điều khiển hướng thành phố Thái Bình đến huyện Kiến Xương với người đi bộ qua đường là bà N.T.K, sinh năm 1949, trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương khiến bà K bị thương nặng, nhập viện cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Tuyến đường tỉnh 458 đoạn từ km5 - km7 thuộc địa phận xã Vũ Ninh được coi là điểm đen về an toàn giao



Lực lượng chức năng xã Vũ Ninh (Kiến Xương) giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

thông nhiều năm nay. Nguyên nhân chính là do có nhiều điểm giao cắt với đường nhánh, cộng với mật độ dân cư đông đúc hai bên đường và phương tiện qua lại lớn; ý thức của người dân khi tham gia giao thông chưa cao; thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành

lang an toàn giao thông đường bộ làm nơi buôn bán, đặt biển quảng cáo không đúng nơi quy định... Bên cạnh đó, cụm công nghiệp trên địa bàn xã Vũ Ninh hiện có 8 doanh nghiệp với số lượng lao động khá lớn, một chủ nhân (chợ Niêm) hoạt động ngay bên cạnh đường tỉnh 458 nên tình hình giao thông trên

địa bàn khá phức tạp, va chạm giao thông thường xuyên xảy ra. Anh Nguyễn Văn Nam, Công ty TNHH Sơn Hà (cụm công nghiệp Vũ Ninh) cho biết: Mỗi khi tan tầm, công nhân từ các công ty tại cụm công nghiệp Vũ Ninh tham gia trên tuyến đường tỉnh 458 rất đông. Nhiều

người dừng đỗ để mua thức ăn, hoa quả... bất ngờ lòng, lề đường khiến giao thông trở nên lộn xộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ông Lại Văn Tuyển, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Ninh cho biết: Xã Vũ Ninh có trên 3km đường tỉnh 458 đi qua. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, chính quyền xã đã giao lực lượng công an xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tới người dân; đồng thời, thường xuyên giải tỏa, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn cố tình vi phạm. Trong thời gian tới, theo quy hoạch nông thôn mới nâng cao của xã, chợ Niêm sẽ được di chuyển, xây dựng tại địa điểm mới để bảo đảm an toàn trên tuyến; đồng thời, tiếp tục lắp đặt thêm hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và lắp đèn chiếu sáng vào ban đêm...

Thượng úy Triệu Hồng Sơn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Để sớm xử lý dứt điểm các điểm đen gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 458, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm tại các điểm đen; đồng thời, phối hợp tìm hiểu rõ nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng mất an toàn giao thông tại từng điểm đen để xử lý triệt để, giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến.

NGUYỄN THỜI

40 năm tù cho 6 đối tượng cố ý gây thương tích cho người khác

Ngày 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo gồm: Bùi Mạnh Tiến, sinh năm 1995, trú tại xã Nguyễn Xá; Phạm Văn Sáng, sinh năm 1991; Phạm Ngọc Dũng, sinh năm 1995, cùng trú tại xã Minh Quang (Vũ Thư); Bùi Đình Phương Nam, sinh năm 1998, trú tại xã Chương Dương; Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1992, trú tại xã Hợp Tiến (Đông Hưng) và Nguyễn Tuấn Long, sinh năm 1989, trú tại phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 3, Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015.



Các bị cáo tại phiên tòa ngày 25/10/2021.

Theo nội dung cáo trạng, anh Trần Văn Thuận, sinh năm 1987, kinh doanh dịch vụ vận tải chở khách bằng ô tô 47 chỗ ngồi từ huyện Vũ Thư đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội), xuất phát lúc 6 giờ và 13 giờ 30 phút hàng ngày. Đầu năm 2018, anh Trần Ngọc Hoàng mua xe ô tô 9 chỗ

ngồi và kinh doanh dịch vụ vận tải chở khách từ huyện Vũ Thư đi Hà Nội, xuất phát từ 14 giờ hàng ngày. Anh Thuận nhận thấy xe của anh Hoàng chạy sát giờ xe mình nên nghĩ bị ảnh hưởng về số lượng khách nên nhờ Bùi Mạnh Tiến cùng với Phạm Văn Sáng

đến nói chuyện với anh Hoàng tài chở khách từ huyện Vũ Thư đi Hà Nội theo yêu cầu, ngày 22/5/2018, Bùi Mạnh Tiến rủ Bùi Đình Phương Nam, Nguyễn Minh Đức, Phạm Văn Sáng, Nguyễn Tuấn Long, Phạm

Ngọc Dũng đến nhà anh Hoàng và dùng dao chém anh Hoàng gây đa chấn thương. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường và cất giấu, phi tang hung khí; đồng thời, Tiến đã bán bạc và thông nhất với các đối tượng khác về lời khai gian dối để những người chưa có tiền án, tiền sự nhận tội, Tiến chỉ đứng ngoài canh chừng.

Tháng 6/2018, anh Trần Ngọc Hoàng có đơn từ chối giám định thương tích và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với những người đã gây thương tích cho mình. Ngày 22/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư quyết định không khởi tố vụ án hình sự này.

Tháng 5/2020, anh Trần Ngọc Hoàng có đơn gửi Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xử lý vụ việc minh bị chém. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích đối với anh Hoàng là 44%. Căn cứ quy định của pháp luật và xét mức độ nghiêm trọng của vụ án, ngày 28/5/2020, Cơ quan

điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình. Ngày 29/10/2020, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Hồng Hạnh, sinh năm 1978 và Nguyễn Bằng Giang, sinh năm 1981, là điều tra viên và cán bộ điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vi phạm" theo khoản 3, Điều 375 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, căn cứ tính chất cố ý của hành vi phạm tội và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Mạnh Tiến 8 năm tù giam; Bùi Đình Phương Nam, Nguyễn Minh Đức, Phạm Văn Sáng mỗi bị cáo 7 năm tù giam; Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Tuấn Long mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù giam.

P.V

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI PHỔ BIẾN, TRAO ĐỔI CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Sáng ngày 25/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị phổ biến, trao đổi chính sách trợ giúp xã hội.

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch hội người cao tuổi xã, phường, thị trấn ở huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Các đại biểu được phổ biến một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như: nguyên tắc cơ bản về trợ giúp xã hội; đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội; thời gian hưởng trợ giúp xã hội theo quy định sẽ có 5 mức hỗ trợ. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được trao đổi về các vấn đề liên quan đến chính sách cũng như những vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Hội nghị góp phần giúp các đại biểu cập nhật kiến thức, hiểu rõ hơn về chính sách trợ giúp xã hội, đồng thời cùng địa phương nâng cao công tác quản lý hoạt động trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

MAI THƯ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HƯNG HÀ TRAO KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Nhằm hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt dịch thứ tư, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hưng Hà đã thành lập các đoàn trực tiếp về các doanh nghiệp để trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, LĐLĐ huyện Hưng Hà trao kinh phí hỗ trợ cho 54 đoàn viên, người lao động tại 6 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có 1 trường hợp F1, 53 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ việc thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của huyện hoặc cách ly y tế tại nhà với tổng số tiền 27.800.000 đồng.

Đây là nguồn động viên kịp thời đối với đoàn viên, người lao động. Trong dịp này, LĐLĐ huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền đoàn viên, người lao động nâng cao trách nhiệm, phối hợp với doanh nghiệp, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

THANH THUY

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUỲNH PHỤ KẾT NẠP MỚI 822 ĐOÀN VIÊN

Theo số liệu của Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, 9 tháng đầu năm 2021 toàn huyện kết nạp mới 822 đoàn viên công đoàn, đạt 74,7%, nâng tổng số đoàn viên công đoàn của huyện lên 14.605 người. Liên đoàn Lao động huyện phấn đấu đến cuối năm hoàn thành kế hoạch kết nạp 1.100 đoàn viên công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở.

NGUYỄN CƯỜNG

DUY TRÌ, XÂY DỰNG 165 MÔ HÌNH "GIÚP PHỤ NỮ NGHÈO CÓ ĐỊA CHỈ"

Nhằm đẩy mạnh phong trào hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các hội cơ sở xây dựng được 165 mô hình "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" tại 35 xã, thị trấn và các chi hội.

Bằng hình thức mỗi hội viên tiết kiệm từ 15.000 đến 20.000 đồng/tháng để ủng hộ mua cây, con giống giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội trong huyện đã tổ chức trao tặng 16 con bò, 35 con lợn, hàng trăm con gà giống và cây trồng... cho 246 chi em nghèo có kế sinh nhai. Hội LHPN một số xã, thị trấn tiếp tục huy động chị em tiết kiệm và trích kinh phí trao tặng 200 con gà giống cùng thức ăn chăn nuôi cho chị em nghèo trên địa bàn, điển hình như Hội LHPN các xã: Độc Lập, Hòa Tiến và thị trấn Hưng Nhân...

NGUYỄN THUY

KIẾN XƯƠNG HOÀN THÀNH THU HOẠCH LÚA MÙA

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện Kiến Xương đã hoàn thành thu hoạch lúa mùa, bảo đảm gieo trồng cây màu vụ đông đúng lịch thời vụ.

Bước vào thời kỳ thu hoạch lúa mùa năm nay, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài khiến nhiều diện tích lúa ở Kiến Xương bị đổ. Tuy nhiên, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, đôn đốc nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực ra đồng, tích cực đưa cơ giới hóa gặt quay vòng, tăng cường phục vụ cho các gia đình nhằm tăng năng suất lao động, tránh tình trạng lúa bị ngập nước lên mọng. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch 100% diện tích lúa mùa, năng suất ước đạt 61 tạ/ha.

Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa mùa, huyện Kiến Xương đôn đốc nông dân khẩn trương giải phóng mặt ruộng, vệ sinh rơm rạ, đẩy nhanh tiến độ làm đất trồng cây vụ đông. Theo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021, huyện phấn đấu gieo trồng 3.800ha lúa lèn, trong đó chủ lực là khoai tây, đậu, đỗ, dưa, bí.

QUỐC CƯỜNG

VŨ THƯ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Chiều ngày 25/10, huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát.

Đến tháng 10/2021, huyện Vũ Thư có tổng đàn lợn trên 65.000 con. Hiện toàn huyện chưa ghi nhận lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên nguy cơ tái phát, lây lan dịch bệnh này trên địa bàn rất cao. Trước tình hình trên, trong tháng 9, 10/2021, UBND huyện Vũ Thư đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Toàn huyện đã tiêm 29.725 liều vắc-xin phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, hộ chăn nuôi tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh và sát trùng trung gian truyền bệnh. Các địa phương chủ động giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý sớm các ổ dịch nghi có, tránh để dịch lây lan ra diện rộng. Huyện chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời vào cuộc quản lý, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của người chăn nuôi, cộng đồng để nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ thú y và chủ hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ đó ngăn ngừa dịch bệnh tái phát, bảo vệ an toàn đàn lợn và bảo đảm hiệu quả sản xuất chăn nuôi.

QUỲNH LƯU